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Þskj. 178  —  161. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um sérstakt fjárframlag til sparisjóða.

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.

1. Hversu margir sparisjóðir hafa fengið fjárframlag úr ríkissjóði í samræmi við lög nr.
125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármála-
markaði o.fl., og hvenær voru slík framlög þá innt af hendi?

2. Liggja fyrir beiðnir eða áform um slíkt framlag til sparisjóða?
3. Hversu háar fjárhæðir er um að ræða?


